



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 หน้า มุลค่าข่าว .-

ป.ป.ส. จับมือ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำ พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านยาเสพติด

MGR Online - รมว.ยุติธรรม ร่วมลงนาม ป.ป.ส. ผนึกกำลัง 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
ลงนาม MOU พัฒนาเครือข่ายวิชาการ ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยยาเสพติด



วันนี้ (19 ก.พ.) ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ (พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านยาเสพติด) โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลพร้อมด้วย ผู้บริหารจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นักวิชาการเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.

พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายวิชาการสารเสพติด ภายใต้ชื่อคณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ทำหน้าที่สนับสนุนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลองค์ความรู้ภายในประเทศ และองค์ความรู้สากลเพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ พัฒนางาน วิชาการ ระบบข้อมูลยาเสพติด ตลอดจนจัดทำสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวม ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจ คร่าวเรือน ระดับประเทศมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน ปี 2567 รวมทั้งหมด 8 ฉบับ



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

โดยมีหลายหน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด รวมถึงสานต่อในการวิจัยอื่นๆ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 มาตรา 12 (5) ได้กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์สภาพปัญหา และมาตรการด้านการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารวิชาการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขยายความร่วมมือทางวิชาการด้านยาเสพติด ไปยังสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดย ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่ง มุ่งเน้นความร่วมมือในประเด็นการรณรงค์ การวิจัย การบำบัดรักษาสารเสพติด การพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และเทคนิคต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสารเสพติด การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในทาง วิชาการสารเสพติด การติดตามประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน แก้ไข และการบำบัดรักษาปัญหาสารเสพติด การวิจัยเพื่อผลักดันเชิงยุทธศาสตร์และนโยบายสารเสพติดระดับประเทศ การพัฒนา/สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ปลอดภัยจากปัญหา ยาเสพติด รวมถึงการสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูล รวมถึงพัฒนาเครือข่ายวิชาการพิชิตยาต้าน ยาเสพติด เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวทิ้งท้ายว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้าน ยาเสพติด ในวันนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ส. และ 7 มหาวิทยาลัย ที่จะขับเคลื่อนงานยาเสพติด โดยการ นำความรู้ในด้านวิชาการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ชุมชน และประชาชนปลอดภัยจากปัญหา ยาเสพติด